

## Trao nhà tình nghĩa, tạo sinh kế và tặng 30 chiếc xe đạp cho gia đình cựu thanh niên xung phong

19:41 20/07/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Các gia đình cựu thanh niên xung phong (TNXP), bà con hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đón nhận niềm vui từ 02 nhà tình nghĩa, 02 con bò giống, cùng 30 chiếc xe đạp và nhiều phần quà khác.**

Ngày 20/7, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Cơ quan đại diện Báo Nhân Dân tại TP. Hồ Chí Minh, các đơn vị báo chí và các nhà tài trợ tổ chức lễ trao tặng nhà tình nghĩa cùng các phần quà hỗ trợ sinh kế, phát triển đời sống cho các gia đình cựu thanh niên xung phong, bà con hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.



Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ trao tặng. Ảnh: PV.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Về phía Hội Nhà báo Việt Nam có nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng đại diện một số cơ quan báo chí.



*Ông Nguyễn Thanh Bắc, Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ phát biểu tại sự kiện\_Ảnh: PV.*

Về phía huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, có ông Nguyễn Thanh Bắc, Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ cùng đông đảo bà con nhân dân và các em học sinh trên địa bàn.

Tại buổi lễ, nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phụ trách khu vực phía Nam bày tỏ sự xúc động khi trở về mảnh đất Cam Lộ, nơi cha ông đã ngã xuống để xây dựng nên hòa bình hôm nay.



Cam Lộ là mảnh đất có bề dày lịch sử, văn hóa và giàu truyền thống cách mạng. Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, đất và người Cam Lộ đã vượt qua nhiều thử thách, dành được nhiều kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.



*Nhà báo Nguyễn Đức Lợi và đồng chí Trương Hòa Bình trao 02 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết*  
*kết\_Ảnh: PV.*

Tuy vậy, một phần đau thương của lịch sử vẫn còn vương lại của Cam Lộ hiện tại, hậu quả chiến tranh trên mảnh đất này vẫn còn đọng lại mãi. Toàn huyện Cam Lộ có 1.787 nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, gần 1400 người khuyết tật, nhiều gia đình chính sách, thương binh bệnh binh và người có công với đất nước; 141 Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng.

Theo nhà báo Trần Trọng Dũng, để tri ân và bày tỏ lòng biết ơn đối với thế hệ anh hùng đã ngã xuống, đồng thời san sẻ, nương đỡ khó khăn cho bà con có điều kiện hạn chế, học sinh nghèo, Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng 02 căn nhà tình nghĩa, đồng thời trao tặng phương tiện sinh kế là 02 con bò giống để bà con có cuộc sống ấm no, đầy đủ hơn, cũng như có thêm động lực làm ăn kinh tế.



*Trao tặng bò giống cho bà con tại huyện Cam Lộ\_Ảnh: PV.*

Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng trao tặng 30 chiếc xe đạp cho các gia đình cựu thanh niên xung phong và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Trao 50 suất hỗ trợ cho các hộ nghèo (mỗi suất 1 triệu đồng).

Ghi nhận tình cảm của Hội Nhà báo Việt Nam dành cho các gia đình chính sách cũng như bà con nhân dân trên địa bàn, ông Nguyễn Thanh Bắc, Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ cho biết địa phương sẽ luôn dành sự ưu tiên và điều kiện tối ưu nhất cho công tác chính sách xã hội; đảm bảo mỗi gia đình chính sách đều được quan tâm điều kiện sản xuất với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".

*Một số hình ảnh tại lễ trao tặng:*





Trao tặng 30 chiếc xe đạp cho các gia đình cựu thanh niên xung phong và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PV.



*Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam trao quà cho bà con Ảnh: PV.*





Hội Nhà báo Việt Nam cùng các đại biểu, cơ quan, đơn vị và nhà tài trợ chụp ảnh kỷ niệm\_Ảnh: PV.

**Khánh Trinh**

**Link bài viết:** <https://nguoiambao.vn/trao-nha-tinh-nghia-tao-sinh-ke-va-tang-30-chiec-xe-dap-cho-gia-dinh-cuu-tnxp>